





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. มติที่ประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, isaranews, thailandplus, mcot, thaipbs, thebangkokinsight, hfocus, newtv, thebetter)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เผยภายหลังการประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการและความจำเป็น ให้มีวัคซีนจำนวนเพียงพอกลุ่มเป้าหมายในปี 2567 มอบหมาย สร. เชิญชวนกลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนโควิด 19 ประจำปี พร้อมกับวัคซีนไขหวัดใหญ่ 2. ร่างประกาศ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากเดิมที่แยกเล่มเฉพาะวัคซีนโควิด 19 ปรับเป็นเอกสารฉบับรวม 3. เห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 และ 4. ร่างประกาศ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐด้านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 จ.ตาก</p> <p><b>2. ทวงค่าเสี่ยงภัยโควิด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจไม่ใช้หมอบ่น</p> <p>- แชรโฟสต์ผู้ใช้ชื่อ Apichart Jantarat ระบุว่า รบกวนผู้เกี่ยวข้อง จ่ายเงินที่ค้างไว้ด้วย ทำงานเต็มที่ที่สุดที่อายุแพทย์คนนึงจะทำได้ พอถึงวันจะจ่ายเงินไม่เคยเต็มที่เลยครับ ทำงานไปมีแต่ความสงสัย ดังนี้ 1.การแอดมิทคนไข้ที่ PCR COVID ผลเป็นลบรวมกับคนเป็นบวก 2.การให้ monoclonal antibody cocktail x 2 infusions แบบไม่มี indication 3.การให้ stem cell ในคนไข้ระยะตั้งระยะแพร่กระจาย course ละ 1.2 ล้านโดยไม่มีข้อมูลรองรับ ทั้งนี้ เพจไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือ hospitel ช่วงโควิดสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้</p>	
<p> <b>กัญชา</b></p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ประกาศเจตนารมณ์ผลักดันกัญชาสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- นายกษมาคมกัญชาภูเก็ต ประกาศเจตนารมณ์ปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด ผลักดันกัญชาสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยสมาชิกของสมาคมกัญชาภูเก็ต จะปฏิบัติตามเจตจำนง ดังนี้ 1. จะไม่จำหน่ายกัญชาให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2. จะไม่จำหน่ายกัญชาให้แก่สตรีมีครรภ์ 3. จะไม่จำหน่ายกัญชาที่ไม่มีใบรับรองของผู้ผลิต (COA) 4. จะจำหน่ายกัญชาที่มีผลการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ สารปนเปื้อน และโลหะหนัก จากห้องแลปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 5. จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการว่าจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 6. จะรณรงค์ให้ฟาร์มกัญชามีการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้ฟาร์มมุ่งสู่มาตรฐานสากล 7. จะจัดทำรายงานการจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ตามที่กฎหมายกำหนด 8. จะรณรงค์ให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางและพัฒนา กัญชาให้มีศักยภาพในระดับอุตสาหกรรม และ 9. จะเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการกัญชาในภูเก็ตได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคม และประกาศเจตนารมณ์ที่จะช่วยกันกำกับดูแลให้การจำหน่ายกัญชาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะขณะนี้สังคมยังมีความกังวล ขณะที่ สร. พยายามที่จะใช้กฎหมายที่มีอยู่มากำกับดูแล สำหรับผู้ประกอบการร้านกัญชาทั่วประเทศมีใบอนุญาตแล้วกว่า 10,000 ราย มากสุด คือ กรุงเทพฯ รองลงมาภูเก็ต ที่ผ่านมามีได้มีการลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งดำเนินคดีไปแล้ว 60 ราย ครึ่งหนึ่งถูกตัดสินจำคุก และมีการพักใช้ใบอนุญาตไปแล้วประมาณ 60-70 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>2. ศึกษาเสพกัญชาเชื่อมโยงป่วยทางจิต</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (naintv)  - รายงานวิจัยอ้างอิงวารสารการแพทย์ (Psychological Medicine) เก็บสถิติประชาชน 6 ล้านคน พบความเชื่อมโยงการเสพกัญชากับอาการป่วยโรคจิตเภทโดยเฉพาะผู้เสพวัยหนุ่ม พร้อมเผยความเกี่ยวโยงระหว่างการใช้สารเสพติดและความเจ็บป่วยทางจิตเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องจัดการเร่งด่วน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ขับเคลื่อนการดำเนินงานร้องทุกข์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)  - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11) เข้าร่วมลงนาม (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล ร่วมกับ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมสัมมนาผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และเพิ่มช่องทางเข้าถึงระบบร้องทุกข์มากขึ้น โดยยึดหลัก ให้บริการสะดวก รวดเร็ว และสามารถบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที</p>	
<p><b>เปิดศูนย์เลสิก รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., thereporters, hfocus)  - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดศูนย์เลสิก รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ให้บริการศูนย์เลสิก แก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาให้กลับมามองเห็นชัดเจนได้อย่างถาวร ใช้เวลาในการผ่าตัดระยะสั้น แต่ให้ความแม่นยำสูง ณ ชั้น M อาคารเลิศประชารักษ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034-388700 ต่อ 9236, 9985 line ID : @lasikmetta</p>	
<p><b>ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, Radio-สวท.,ทีวีช่อง NBT, hfocus, changmainews)  - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการเป็นประธานการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2566 “บริบทใหม่กับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนไทย” (Oral Health in Upcoming Era) ว่า การจัดการประชุมฯครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่เป้าหมายระดับโลก ลดภาระโรคในช่องปาก และให้ประชากรโลกมีสิทธิได้รับบริการดูแลสุขภาพช่องปากที่จำเป็น ภายใน พ.ศ.2573</p>	
<p><b>ประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., สยามรัฐ, hfocus)  - กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จัดงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023” ระหว่างวันที่ 7 – 9 ส.ค. 66 ณ อาคารอิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	
<p><b>โรคเมลิออยด์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์, TNN)  - นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เตือนระวังโรคเมลิออยด์ พบปีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 21 ราย หากต้องทำงานสัมผัสกับดินและน้ำที่เป็ยกขึ้นเป็นเวลานาน หรือมีบาดแผลขีดข่วน ควรสวมรองเท้าบูทเพื่อป้องกัน และเมื่อเสร็จภารกิจให้รีบอาบน้ำชำระร่างกาย ทั้งนี้ หากมีอาการใช้สูงติดต่อกันเกิน 5 วัน ควรรีบพบแพทย์</p>	
<p><b>สพฉ.แจ้งขั้นตอนโอนจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, INN)  - ว่าที่ ร.ต.กัรินทร์ ศรีวัฒนบุรพา ผู้ช่วยโฆษก สพฉ. เผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้หน่วยกู้ชีพ ว่าเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้โอนเงินค่าชดเชยจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ให้แก่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น 32,586,290 บาท จำนวน 3 งวด ซึ่งเป็นการค่าชดเชยรอบการปฏิบัติของ มี.ค.-เม.ย. 2566 สำหรับเงินค่าชดเชยที่เป็นปัญหาในรอบการจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งยังอยู่ในปีงบประมาณเดียวกัน แต่ด้วยมีการเปลี่ยนระบบใหม่จึงทำให้เกิดรอยต่อในการเบิกจ่าย เพราะข้อมูลยังอยู่ในฐานข้อมูลเดิม ที่เป็นระบบออฟไลน์ หรือกระดาษ ซึ่งจะต้องนำข้อมูลส่วนนี้เข้ามาในระบบใหม่ จึงต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้ข้อมูลซ้ำซ้อน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ไวรัสแลงงยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thaiPBS)</p> <p>-ศ.เกียรติคุณ วสันต์ จันทราทิตย์ หน.ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ม.มหิดล ระบุขณะนี้หลายประเทศกำลังเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่จากเชื้อไวรัสแลงงยา (Langya) ซึ่งควรแจ้งเตือนสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เพื่อจะช่วยให้อัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตลดลง เพราะไวรัสแลงงยา เป็น 1 ในสมาชิกกลุ่มไวรัสเฮนิปา (henipavirus) ซึ่งอาจมาแทนที่โควิด และล่าสุดส่งสัญญาณการระบาดในต่างประเทศแล้ว แต่ยังไม่มียารักษาในไทย</p>	
<p><b>สุนัขแสนรู้เป็นเจ้าหน้าที่ รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ matichon เรื่องเล่าเช้านี้ ch3plus</p> <p>-ผู้ใช้งานตึกตอกชื่อ @aumoverprep โพสต์ คลิปสุนัขเพศเมียพันธุ์พิตบูลผสมหลังทาน อายุ 1 ปี ชื่อบะหมี่ ระบุได้แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ ระบุ.เพราะล่างูเห่าที่เข้ามาในรพ.สต.หลายตัว</p>	